



Biểu diễn văn nghệ mừng Xuân của kiều bào ở nước ngoài.

THUSINGAPORE

Những Việt kiều... đến từ trong nước

Thái Bình

Tuy chỉ còn khoảng hơn một tuần nữa là đến Tết nhưng tôi có cảm tưởng hình như năm nay cái Tết ở Singapore không có vẻ nhộn nhịp như mọi năm. Điều này một phần cũng vì mọi người đều mang nhiều lo âu về những ngày khó khăn sắp tới. Trên mặt báo không ngày nào là không nghe đến chuyện các công ty lớn đóng cửa, sa thải người. Đồng thời các nhà lãnh đạo quốc gia cũng liên tục kêu gọi dân chúng thắt lưng buộc bụng và báo cho biết trước là ngân sách chính phủ năm nay sẽ bị cắt giảm nhiều.

Trong khi dân Singapore đón Tết một cách thận trọng thì ngược lại, nếu nhìn vào buổi họp mặt Việt kiều ngày 17-1 vừa qua, dường như người Việt ở Singapore năm nay lại chuẩn bị ăn Tết lớn hơn bao giờ cả !

Trước khi Singapore và Việt Nam tái lập mối bang giao thì tính ra chỉ có khoảng trên dưới 30 gia đình người Việt sống tại đây. Hàng năm vào dịp Tết thì chỉ có mục bạn bè thăm viếng nhau trong mấy ngày đầu Xuân và họa hoàn lắm có năm mới tổ chức được một buổi văn nghệ "bỏ túi". Từ 1991, khi mối bang giao hai nước được tái lập thì hầu hết các công ty lớn ở Bắc Mỹ và châu Âu đã đưa nhiều nhân viên cao cấp người Việt

về Singapore để phụ trách bành trướng hoạt động thương mại và đầu tư với Việt Nam cũng như với các nước khác trong vùng. Số gia đình người Việt tại Singapore tăng lên hơn 100 gia đình. Tuy nhiên, trong khoảng thời gian hơn một năm nay, con số này lại tăng vọt lên rất nhanh. Đợt sóng mới, tuy nhiên không từ Mỹ và châu Âu đến như trước mà lại từ Việt Nam !

Nhìn vào số người tham dự buổi họp mặt Tết niên vừa qua, có thể nói là những người gọi là "kỳ cựu" đến từ "nước ngoài" nay bỗng trở thành thiểu số ! Tính ra trong số hơn 500 người tham dự, vượt quá con số 300 chiếc ghế mà sứ quán đã bày ra trong khu vườn của tòa đại sứ để đón khách, thì phần lớn là... "Việt kiều đến từ... trong nước". Nổi bật nhất trong nhóm khách này có lẽ là các nữ sinh trong bộ đồng phục áo dài trắng có cả huy hiệu nhà trường trong nước. Các em gái này, cũng như các nam sinh khác, hiện đang theo học tại một số các trường trung học tại Singapore qua những chương trình học bổng dài hạn do Chính phủ Singapore trợ cấp.

Tương tự là các sinh viên hiện đang theo học tại hai viện đại học quốc gia tại Singapore, cũng như tại các trường đào tạo sinh ngữ, thương mại, kỹ thuật tại Singapore. Thêm vào đó, một số chuyên viên khác hiện đang thực tập tại

các công ty Singapore có cơ sở hoạt động tại Việt Nam, và những gia đình Sing - Việt mới đến Singapore trong vài năm qua. Đặc biệt có cả một phái đoàn các quan chức cao cấp khoảng 50 người, kể cả ba vị thứ trưởng và nhiều vụ trưởng, cục trưởng từ các bộ, ngành hiện đang tham dự một chương trình đặc biệt do ASEAN tổ chức tại Singapore. Trong hàng quan khách, người ta còn nhận thấy sự hiện diện của Đại sứ các nước bạn như Lào, Đan Mạch. Tuy nhiên, nhộn nhịp, đầy màu sắc và ồn ào nhất có lẽ vẫn là lũ trẻ con trong những chiếc áo mới chạy tung tăng khắp nơi.

Tuy chương trình bắt đầu từ 7 giờ 30 tối nhưng ngay từ 6 giờ chiều mọi người đã lũ lượt kéo đến khuôn viên sứ quán. Bắt đầu chương trình là tiết mục ăn uống. "Tiên vi thực" mà lại ! Bánh chưng đặc biệt do sứ quán nhờ Vietnam Airlines mang từ Hà Nội sang năm nay hình như ngon dẻo hơn mọi năm. Một phần thức ăn khác là do các chị ở Singapore chia nhau ra nấu nướng và mang đến. Trên chiếc bàn trải dài cạnh sân khấu người ta có thể thấy không thiếu các món ăn ba miền, từ bánh cuốn, chả lụa, bánh lá, bánh bèo, bánh bột lọc, chạo tôm, gỏi gà, dưa món, củ kiệu, và cả các thức nước chấm... tất cả đều đượm đầy hương vị quê hương.

Sau lời mở đầu chào mừng quan khách của Đại sứ Nguyễn Đức Hùng là phần phát bao lì xì cho các cháu nhỏ. Máy chụp hình của các phụ huynh được dịp chớp đèn lia lịa khi lũ con nít xúng xính trong những bộ quần áo mới tiến lên sân khấu nhận bao lì xì do Đại sứ Hùng tặng. Tiếp theo là màn văn nghệ đặc biệt với nhạc sĩ Trịnh Công Sơn và ca sĩ Mỹ Lệ từ TPHCM bay sang giúp vui cho buổi liên hoan.

Đối với cộng đồng người Việt tại Singapore thì nhạc sĩ Trịnh Công Sơn không là người xa lạ vì anh đã ghé qua trình diễn hai lần trước đây. Tuy nhiên, sự có mặt của anh vẫn luôn có một sức hấp dẫn đặc biệt.

Buổi liên hoan chấm dứt với bài hát "Nối vòng tay lớn" do toàn thể cử tọa và ca sĩ cùng hát. Dưới vòm trời đầy sao, thoảng mùi cây cỏ và đất ướt, trong cái yên lặng tĩnh mịch của khu vực ngoại giao đoàn tại vùng Leedon Park, tiếng hát đồng ca vượt lên một cách hùng hồn nhưng đầy xúc động, khiến cho trong một thoáng mọi người dường như quên hẳn là mình đang sống trên một mảnh đất xa lạ, mà cảm thấy gần gũi với quê hương đất nước hơn bao giờ hết... ■